



ที่ มท ๐๘๑๖/ว ๔๒๙๕

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖/ว ๑๖๐๓ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษาด้านอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการฝึกอบรม
วิชาชีพ และเพื่อการพัฒนา ส่งเสริม กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อให้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งแนวทางปฏิบัติดังกล่าว
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาทุกแห่งทราบ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการดำเนินการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อการพัฒนา ส่งเสริม กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกวิทย์ มีเพียร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น

ฝ่ายพัฒนามาตรฐานและระบบประกันคุณภาพการศึกษา

โทร. ๐๒-๒๕๑-๕๐๐๐ ต่อ ๕๓๐๓

โทรสาร ๐๒-๒๕๑-๕๐๒๑-๓ ต่อ ๑๐๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@dla.go.th

บัญชีแนบท้ายแจ้งจังหวัด
หนังสือ ที่ มท ๐๘๑๖/ว ๕๒๙๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

ที่	สถานศึกษา	สังกัด	จังหวัด
๑	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร	ทม.กำแพงเพชร	กำแพงเพชร
๒	วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา	ทม.ศรีราชา	ชลบุรี
๓	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม	ทน.นครปฐม	นครปฐม
๔	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก	ทม.หล่มสัก	เพชรบูรณ์
๕	วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง	อบจ.ระยอง	ระยอง
๖	วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน	อบจ.ลำพูน	ลำพูน
๗	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย	ทน.น้อย	สมุทรสาคร
๘	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท	ทม.พระพุทธบาท	สระบุรี
๙	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองนาสาร	ทม.นาสาร	สุราษฎร์ธานี
๑๐	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย	ทม.หนองคาย	หนองคาย
๑๑	โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง	อบจ.ระยอง	ระยอง
๑๒	โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)	อบจ.สุราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี
๑๓	โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล	ทน.อุบลราชธานี	อุบลราชธานี